

พพ. ร่วมจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ย้ำตลาดแสงสว่างไทยโต พร้อมสนับสนุนใช้หลอดประหยัดพลังงาน LEDs อย่างต่อเนื่อง



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประกาศร่วมจัดแสดงในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแสงสว่างประหยัดพลังงาน เพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 หรือ PEA presents EcoLightTech Asia 2014 ตอกย้ำตลาดแสงสว่างในไทยครึ่งปีแรกเติบโตรวมกว่า 250% มูลค่าตลาดรวม 1,350 ล้านบาท ชูผลงาน พพ. ช่วยประหยัด 48.5 ล้านบาทต่อปี พร้อมสนับสนุนใช้หลอดประหยัดพลังงาน LEDs อย่างต่อเนื่อง



นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า “ตลาดอุตสาหกรรมแสงสว่างมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดขายหลอดประหยัดพลังงาน LEDs ในปี พ.ศ. 2556 รวม 4.5 ล้านหลอด มูลค่าตลาด 1,200 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2557 เพียงครึ่งปีแรก ยอดขายรวม 5 ล้านหลอด มูลค่าตลาด 1,350 ล้านบาท อัตราเติบโต 250% จากปีก่อน โดยคาดการณ์ทั้งปี พ.ศ. 2557 จะมียอดขายประมาณ 11.5 ล้านหลอด มูลค่าตลาด 3,000 ล้านบาท โดยผู้ผลิตในประเทศมีสัดส่วนการตลาดประมาณ 35% ทั้งหมดนี้ เป็นผลมาจากการสนับสนุนและแรงจูงใจให้ลดประหยัดพลังงานจาก พพ. พีอีเอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลอดประหยัดไฟ LEDs ของ พพ. นั้นเริ่มให้เงินสนับสนุนในโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2555-2556 โดยมีผู้ได้รับการสนับสนุนรวม 37 ราย สนับสนุนเงิน 30 ล้านบาท เกิดผลประหยัด 48.5 ล้านบาทต่อปี สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต พพ. จะยังคงผลักดันแผนอนุรักษ์พลังงานโดยเน้นการใช้หลอดประหยัดพลังงาน LEDs ให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ใช้กลไกมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP) สนับสนุนการใช้หลอด LEDs ในกลุ่มโรงงาน อาคาร และที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พพ. ได้ตัดสินใจเข้าร่วมและสนับสนุนงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 งานแสดงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน เพื่อผู้ประกอบการ โดยเตรียมนำวิทยากรและนวัตกรรมพลังงานทดแทนมาจัดแสดงเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการพัฒนา เพื่อประยุกต์ปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ พพ. อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง”

นายทวารัฐ กล่าวเสริมว่า “ในปีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ เป็นเจ้าภาพหลักการจัดงานแสดงนวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 หรือ PEA presents EcoLightTech Asia 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการชั้นนำที่เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจจากตลาดประเทศไทย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างล่าสุดมากถึง 100 ราย อาทิ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอเมริกา

นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (UAE) ที่จะเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดตลาดในเมืองไทยอีกด้วย โดยแต่ละรายได้จัดเตรียมข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับนักธุรกิจผู้ประกอบการไทยและทั่วโลกสั่งซื้อหรือจองผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานที่มีให้เลือกมากกว่า 4,000 รายการ ครอบคลุมหลอดไฟแอลอีดี ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลอดไฟแอลอีดีระบบควบคุมกระแสไฟและแสงสว่าง รวมถึงการบริการและวางแผนอย่างครบครัน”

PEA presents EcoLightTech Asia 2014 รวบรวมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างประหยัดพลังงานอย่างครบวงจรจำนวนกว่า 100 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อเมริกา และเกาหลีใต้ ตั้งแต่อุปกรณ์แสงสว่างพร้อมใช้ ระบบควบคุมและจ่ายไฟ หลอดไฟแอลอีดีแบบต่างๆ หลอดประหยัดพลังงานแบบต่างๆ ระบบทดสอบคุณภาพ จนถึงบริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ecolight-tech.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์”